

## มร.ลป. จัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Research Manager : ARM)



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Research Manager : ARM) และนักจัดการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Development Manager : ADM) ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมให้เป็นนักจัดการพื้นที่ สามารถวางแผน ออกแบบและจัดการพื้นที่ได้ตามความต้องการ สามารถ นำประสบการณ์การเรียนรู้ ไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจิรिता นุตาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยบริหารและจัดการด้านทุนระดับพื้นที่ (บพท.) ผศ.ดร.โอฬาร อ่องพะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ อ.ดร.อโศก พลบำรุง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ บรรยายหัวข้อ "Concept AM" ในระบบออนไลน์ ได้รับความสนใจ จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมการอบรมกว่า 100 คน

## มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป นายบัณฑิต โบสถ์ทอง งานกิจกรรมและกีฬา และนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ประเภทคือ กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ทั้งนี้ ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ยังได้ร่วมปลูกต้นกาสะลอง ต้นไม้ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมการแข่งขันอีกด้วย







# สทว. มร.ลป. จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการอัตลักษณ์ลำปาง "ลายลักษณ์ลำปาง"



รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสิรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการอัตลักษณ์ลำปาง "ลายลักษณ์ลำปาง" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ฐาปนกรม์ เจริญระยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ลายเส้นหมู ลายหม้อดอก ในงานศิลปกรรมลำปาง" และ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เสน่ห์งานช่าง ลายคำ ลายคุน แห่งเมืองลำปาง"

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคนลำปาง สะท้อนคุณค่าและอัตลักษณ์เชิงช่างของจังหวัดลำปาง รวมถึงเป็นการจุดประกายให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่กับเมืองลำปางสืบไป

ในการนี้ได้รับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วัดปงสนุกเหนือ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง โดยได้รับพระเมตตาจาก พระอธิการน้อย นรุตตโม เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิद्या เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปาง

## นศ. ชมรม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ มร.ลป. ถวายเป็นกุศลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทียนเสี่ยงทายทำนายดวงในชื่อ "บุปผาแห่งศรัทธา TAMPOPO"



เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้นำชุมชน ประกอบด้วยชุมชนวัดพระแก้ว - หัวข่วง ชุมชนประตู่ม้า และชุมชนช่างแต้ม ร่วมถวายปัจจัยแด่พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการบุปผาแห่งศรัทธา จำนวน 199 ชุด รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 8,541 บาท

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกรังศรี จากการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการกรังศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการนำดอกไม้ที่เหลือจากการไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มาสร้างมูลค่า จัดทำผลิตภัณฑ์เทียนเสี่ยงทายทำนายดวงในชื่อ "บุปผาแห่งศรัทธา TAMPOPO" ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งลดปัญหาการเกิดขยะมูลฝอยจากดอกไม้ในเทศกาลต่าง ๆ ผ่านการนำกระบวนการทักษะชีวิตกรังศรีมาใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่สามเณรโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามในลำดับต่อไป





# การอบรมกิจกรรม Module 3 ภายใต้โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2566"



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลำปาง เป็นประธานในการเปิดการอบรม Module 3 การนิเทศ ติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการจัดการเรียนรู้อิงรุก ภายใต้โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ 2566"

โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้หลักการ รูปแบบ เทคนิค Active Learning สู่ วPA และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) เพื่อดำเนินกิจกรรมการนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดการจัดการเรียนรู้อิงรุก โดยมี ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปดตนนท์ เกียรติประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ และ ผศ.ดร.พิชชา ธนอมเสียง หัวหน้างาน การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ผศ.ดร.วิद्या เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม เอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

และในวันที่ 28 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมกิจกรรม Module 3 ฯ โดยมี นางนงคราญ ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1





# โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมความรู้การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2567



อ.ดร.สุจิตา พลขำนิ หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ ฯ อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา และ น.ส.อารีรัตน์ วงศ์สายทอง นักวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับบุคลากรสำนักวิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมความรู้การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยมา อ.ฝาง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหุดิยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.อำเภอแม่ฮาด จ.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนิเทศเยี่ยมเนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการส่งเสริมความรู้แก่ครู เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดแก่นักเรียน การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน และ ฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงหนังสือ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดแก่นักเรียน และ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดโรงเรียน พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยากรการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวดาริน คำดี บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวณัฏญา วงศ์สมศักดิ์ บรรณารักษ์ นางสาวนิภาวรรณ ใจคำ บรรณารักษ์ นายเจริญ หนั้นท่า นักเอกสารสนเทศชำนาญการ และบุคลากรห้องสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

## ร.ร.สาธิต มร.ส.ป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ร.ร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในการเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษา แนวทางการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดู การตอบสนอง การกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และการใช้วัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล และประถมศึกษา อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และนวัตกรรมการสอน พร้อมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอาทิ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามรอยพ่อ และศูนย์การเรียนรู้เส้นทางอาหารปลอดภัยครบวงจร







# คณะมนุษยฯ มร.ลป. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม



เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยจำปาสักและเครือข่ายสภาคณบดีฯ

และในวันที่ 26 มกราคม 2567 ได้มีการประชุมถอดบทเรียนและหาแนวทางในการร่วมมือกันทางวิชาการ วิจัย กิจกรรมนักศึกษาและการบริการวิชาการของสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปากซอแดนงาม เมืองปากซอ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

# คณะมนุษยฯ มร.ลป. ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ผศ.ดร.นิตยา มูลปิ่นใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย รศ.ดร.ชาติรี วัฒนโกสolk รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน โดย รศ.ดร.สัณญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกล่าวรายงานโดย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว







# นักศึกษา ศศ.ม. ภาษาไทย มร.ลป. ลงภาคสนาม ศึกษาภาษา เรื่องเล่าอัตลักษณ์ชุมชน : บูรณาการรายวิชา



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการเรียนรู้ในรายวิชาการวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการกับรายวิชาสัมมนา โดยมีผู้สอน คือ ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ และ ผศ.ดร.สุภาวดี ยาคี นำนักศึกษาในระดับปริญญาโท ลงพื้นที่ภาคสนาม พื้นที่ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หลังจากศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี ออกแบบข้อคำถาม สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขตามระเบียบวิธีวิทยาวิจัยและการวิจัยในมนุษย์ โดยนักศึกษาเลือกพื้นที่ จังหวัดลำพูนเป็นกรณีศึกษา

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ - ไทยยอง พื้นที่บ้านร่องห้า ตำบลท่าตม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ - ไทยยอง 2) เก็บข้อมูลเรื่องเล่า ความทรงจำทางประวัติศาสตร์ ประเพณี/วิถีชีวิตของคนในชุมชน และ 3) เก็บข้อมูลความเชื่อตามแนวพุทธและความเชื่อเรื่องผีของชุมชน นักศึกษาแต่ละกลุ่มต่างมีความพยายามและเตรียมพร้อมค่อนข้างดีแม้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติที่เพิ่งมาศึกษาเป็นพื้นที่วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโครงการ U2T ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก วัดนางเก็ง เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล โดยมีวิทยากรผู้บอกภาษาและให้ข้อมูลนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ได้แก่ พระครูโกศล บุญนิวิ คุณลุงบุญยัง มณีภาค คุณลุงศรีวัย สุภายอง คุณป้าคำอ้อย ต๋อนวล คุณลุงศรีวัย คำออน คุณลุงสมบัติ ปันตอนตอง คุณป้าทัศนีย์ พงศ์ดา คุณลุงโกศล มาปินตา นางสาวศศิภาณูจณ์ พงศ์ดา และนางสาวพิจิตรา มาปินตา

กิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาต่างได้รับความรู้และได้ทักษะการใช้ภาษาในการสัมภาษณ์วิทยากรผู้บอกภาษา ได้ฝึกทักษะกระบวนการภาคสนาม ส่งเสริมการเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งได้กระชับมิตรระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนในการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม จากนั้นได้นำนักศึกษาศึกษาสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนบ้านดอนหลวง เพื่อเก็บข้อมูลด้านการใช้ภาษาในชุมชนอีกด้วย

**ITA 2024**  
TRANSPARENCY  
WITH  
QUALITY  
โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  
บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 90/91  
ประจำปีภาษี 2566

ยื่นแบบออนไลน์  
<https://efiling.rd.go.th/d-cms/>  
บัดนี้-9 เม.ย.2567

ยื่นกระดาษภาษี  
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  
บัดนี้-1 เม.ย.2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคลัง สำนักงานอธิการบดี  
☎ 054-237399 ต่อ 5153

รับสมัครนักศึกษาใหม่  
ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร  
สาขาการจัดการ  
รับสมัครเข้าเรียนสาขา  
@ ปวช. หรือ ปวศ.  
@ ปวส. (ใช้ใบเรียนวิชาชีพ)  
@ ปริญญาตรี (ใช้ใบเรียนวิชาชีพ)  
@ ทุนการศึกษา 1,000 บาท

สมัครตั้ง 10 พ.ค. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-237399 หรือ 090-9197442 (LINE)





# สว. มร.ลป. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ



เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดย ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ รองผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ 26/2566 เห็นชอบและกำหนดวันการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 12 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 และจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

# อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่จังหวัดลำปาง



เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลอคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ภูณวาลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครอบคลุม ประชานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และ นางสาวภัทรเชาวรี พุญาดี ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครอบคลุมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานพร้อมแนะนำองค์กร บทบาทหน้าที่ ภารกิจที่สำคัญในพื้นที่ และความร่วมมือหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริม SMEs ในพื้นที่

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนโยบายของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในภูมิภาค และประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ บุญพิทักษ์ หัวหน้าส่วนบริหารงานภาคเหนือ แนะนำบทบาทภารกิจของศูนย์ให้บริการ SMEs ครอบคลุม และแนะนำโครงการที่สำคัญของ สสว. ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายเรื่อง การขอรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร นางสาวณัฐนิชา เบ็ญจวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การให้บริการในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ได้ร่วมหารือแนวทางการร่วมมือและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต





# มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2567



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธีสงวร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งได้มีการแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ทั้งนี้ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง โครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถานการณ์คนพิการจังหวัดลำปาง การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ และตลาดนัดแก้หนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สถานการณ์น้ำของจังหวัดลำปาง การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รายงานข้อมูลด้านสถานการณ์ตลาดแรงงาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ "ครอบครัวหัวพระกร้า ศรัทธาอัมมัญญ อุทหนุนชุมชน ยลกองปู่จา" และหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน น้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินฝังศพพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

# อนศ. มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ลำปาง ครั้งที่ 21



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นายบุญฤทธิ์ ภาณุวงศ์ นายกองดีการบริหารนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง

การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางทั้ง 6 สถาบัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อและยังนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความมีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

สำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาภาคใต้ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง ฟุตซอล ตะกร้อ และบาสเกตบอล





**ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**



เนื้อนวลโลหะ ราคา **500** บาท

เนื้อทองแดง ราคา **200** บาท

สั่งจองวัตถุมงคลได้ที่  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาราชการ
- ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4107

**โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566**

**สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566**

**วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567**  
**เวลา 08.00 - 17.00 น.**

ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5  
อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4107

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARITLPRU

**เปิดแล้วอบรม 2024**

**หลักสูตรเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล**

**จำนวน 19 หลักสูตร**

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ

สมัครเลย

lpru.in/Regis-training



อบรมฟรี รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley BCG

เพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย มูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม (ในวันราชการ)  
นศ.ดร.สรวดี: 084-041-7747, นังชเช: 083-034-8341  
หรือ E-mail: rainpru@gmail.com

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

**แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า**

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>3 กุมภาพันธ์ 2567</b>  | 09.00-10.00 น. บริเวณอาคารประปา                            |
|                           | 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารโรงพิมพ์เนชั่น                   |
|                           | 11.00-12.00 น. บริเวณสนาม 1 (สนามกีฬากลาง)                 |
|                           | 13.30-14.30 น. บริเวณอาคารโพธาร โรจนศิริ                   |
| <b>4 กุมภาพันธ์ 2567</b>  | 09.00-10.00 น. บริเวณอาคาร 45 (คณะพยาบาลศาสตร์)            |
|                           | 10.00-11.00 น. บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี                |
| <b>11 กุมภาพันธ์ 2567</b> | 09.00-12.00 น. ดับไฟฟ้ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทั้งหมด |

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

"ราชภัฏลำปางร่วมใจ นิ่งนยดโลหิตให้  
ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์"

**วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2)**  
**เวลา 08.30 - 12.00 น.**

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรมและชั่วโมงจิตสาธารณะ **อย่างละ 9 ชั่วโมง**

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ประกวดคลิป TikTok

หัวข้อ **ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด**

เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกวดคลิป ส่งผลงานคลิป TikTok ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที เพื่อส่งเสริมให้บริการศูนย์วิทยบริการ

เงินรางวัลรวมกว่า **3,700** บาท พร้อมเกียรติบัตร

**เริ่มสมัครและส่งผลงาน**  
**บัดนี้-31 มี.ค.67**

สมัครผ่าน Google Form